



ประกาศโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ด้วย โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตามประกาศโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ ทางโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ บัญชีผู้มีสิทธิ์สอบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวรสสุคนธ์ การภักดี	
๒	๐๒	นางสาวพรรณระพี ใจมล	
๓	๐๓	นางสาวชาลินี มั่นปาน	
๔	๐๔	นางสาวภัทรวรินทร์ ช้างอยู่	
๕	๐๕	นางนุชนาถ ศรีแก้ว	
๖	๐๖	นายทศพร โพธิ์รัง	
๗	๐๗	นางสาวชาลินี อินทร์ขำ	
๘	๐๘	นางสาวเบญจวรรณ พูลเหลือ	

๑.๒ บัญชีผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	-	-	-

๒. กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก-

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบในวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ และเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางดังนี้

ลำดับ	รายการ	เวลา	คะแนน	หมายเหตุ
๑	สอบข้อเขียน	๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. (๑ ชั่วโมง).	๕๐ คะแนน	ข้อสอบปรนัย
๒	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบความสามารถ การปฏิบัติงานธุรการ และ สัมภาษณ์	๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป	๕๐ คะแนน	๑. ทดสอบภาคปฏิบัติ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒. สัมภาษณ์ คะแนน ๒๐ คะแนน
รวม			๑๐๐ คะแนน	

หมายเหตุ : วัน - เวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะดูจากการสอบปฏิบัติ โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องแท็บเล็ต อาคาร ๕ (อาคาราชาวดี) โรงเรียนครูประชาสรรค์และทางเว็บไซต์ <https://www.Khu.ac.th>

๕. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนครูประชาสรรค์ จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เป็นบัญชีรวมของโรงเรียนครูประชาสรรค์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ ๒ ปี นับจากประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเมื่อโรงเรียนครูประชาสรรค์ ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ หรือเมื่อโรงเรียนครูประชาสรรค์เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณีโดยเข้ารับการสอบคัดเลือก**นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้** ไปแสดงในวันสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



(นายบารมี คงฤทธิ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนครูประชาสรรค์